

KẾ HOẠCH

Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tại Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Căn cứ Quyết định 4216/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2020 về Ban hành quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch;

Căn cứ Chương trình số 35-CTr/TU ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08 – NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Ngày 05 tháng 02 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 298/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và Quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông đến năm 2030. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, Khu Du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen đã từng ngày khởi sắc, đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch và nghỉ dưỡng của du khách thập phương.

Du lịch phát triển mang lại một nguồn lợi ngày càng lớn về kinh tế cho huyện, đặc biệt là trong thời đại mạng xã hội phát triển bùng nổ như hiện nay. Hình ảnh khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen được quảng bá mạnh mẽ là điều kiện để ngày càng nhiều người biết đến, thúc đẩy ngành du lịch của huyện phát triển. Song song với sự phát triển của du lịch là một thách thức lớn cho huyện trong công tác bảo vệ môi trường. Lượng du khách tăng cao đồng nghĩa với lượng rác thải, nước thải từ hoạt động du lịch tạo ra ngày càng lớn. Các sản phẩm phục vụ cho sinh hoạt ngày càng được chú trọng về sự tiện lợi, các vật

dụng bằng nhựa, đặc biệt là nhựa sử dụng một lần như các túi nilon, ly nhựa, ống hút nhựa dần trở thành những vật dụng quen thuộc trong đời sống hàng ngày của mỗi người. Đi kèm với đó là một hệ lụy vô cùng lớn và hậu quả lâu dài mà con người chưa chịu tác động ngay lập tức, đó là rác thải nhựa ngày càng trở thành mối hiểm họa cho môi trường và đời sống của các sinh vật trong môi trường đất, nước và chính cả con người.

Nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, phát triển du lịch song song với bảo vệ môi trường; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tại Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, nâng cao chất lượng môi trường nhằm phát triển du lịch và đảm bảo chất lượng môi trường sống cho người dân trên địa bàn huyện.

- Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể; các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các tầng lớp nhân dân trong huyện và du khách về tác hại của rác thải nhựa đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe con người, tầm quan trọng và lợi ích của công tác bảo vệ môi trường; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, sử dụng thay thế bằng các sản phẩm như túi giấy, lá gói hoặc túi nilon tự hủy sinh học; thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; kêu gọi, khuyến khích cộng đồng cùng thay đổi thói quen dùng và thải bỏ chất thải nhựa.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị, đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện.

- Xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, tăng cường tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa, chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt từ hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Kon Plông.

2. Yêu cầu

- Thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tại Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, huy động được mọi nguồn lực của xã hội nhằm đạt kết quả cao trong quá trình thực hiện.

- Phân công, xác định trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và các địa phương có liên quan; đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng bộ, chặt chẽ trong phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. THỰC TRẠNG, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

1. Thực trạng

1.1. Tình hình phát triển du lịch trên địa bàn huyện

Huyện Kon Plông là huyện có tiềm năng phát triển du lịch mạnh mẽ. Tính đến nay huyện có 7 điểm du lịch cấp tỉnh⁽¹⁾ và nhiều điểm du lịch khác thu hút khách du lịch như các trang trại thuộc khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, các trang trại cây ăn trái, Đức mẹ Măng Đen, chùa Khánh Lâm, thác Lô Ba, đồi cỏ Măng Đen....

Tính đến hết tháng 10 năm 2023, huyện Kon Plông thu hút 882.000 lượt khách du lịch đến thăm quan, nghỉ dưỡng. Toàn huyện có hơn 80 cơ sở lưu trú (khách sạn, resort, homestay, nhà nghỉ) với hơn 900 phòng. Nhiều cơ sở có chất lượng cao đáp ứng tốt nhu cầu của khách du lịch⁽²⁾. Trong các dịp cuối tuần, lễ, Tết công suất sử dụng phòng đều đạt 90-100%. Hệ thống nhà hàng, quán ăn, quán cafe nhiều đáp ứng tốt nhu cầu khách du lịch.

Trong năm 2023, Hội Du lịch Măng Đen được thành lập với gần 70 thành viên là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ tại Măng Đen. Hội đã tổ chức thành công Đại hội Hội Du lịch Măng Đen lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2023-2028, bầu ra Ban chấp hành Hội và bước đầu thực hiện các giải pháp xúc tiến quảng bá du lịch Măng Đen.

Các tour, tuyến du lịch được mở để tăng cường khai thác tiềm năng du lịch của huyện. Công tác phối hợp quảng bá được chú trọng, mở ra một cơ hội lớn cho du lịch huyện nhà được phát triển mạnh mẽ.

1.2. Nguồn gốc phát sinh chất thải từ hoạt động du lịch

Hoạt động du lịch phát triển mạnh mẽ sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, cùng với đó là tác động tiêu cực đến môi trường nếu không có phương thức quản lý chặt chẽ.

Lượng chất thải phát sinh từ hoạt động du lịch bao gồm rác thải, nước thải phát sinh trực tiếp từ khách du lịch và rác thải, nước thải phát sinh từ các dịch vụ ăn uống, lưu trú phục vụ du khách trên địa bàn huyện.

Với tổng khoảng 900 phòng lưu trú, trong các dịp cuối tuần, lễ, Tết công suất sử dụng phòng đều đạt 90-100%. Ước tính mỗi phòng có sức chứa ít nhất 2 người, lượng phát sinh rác thải của du khách lưu trú là 0.8kg/ngày/đêm, lượng nước cấp dùng cho sinh hoạt ít nhất là 80 lít/người và lượng nước thải phát sinh ít nhất là 80% của lượng nước cấp, tức là 64 lít/người/ngày.đêm⁽³⁾. Theo đó, vào các dịp lễ, lượng rác thải phát sinh từ khách lưu trú ít nhất khoảng 1,296 tấn/ngày/đêm, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ khách lưu trú ít nhất là

⁽¹⁾ Thiện Mỹ farm; Ê Ban farm; Điểm du lịch thác Pa Sỷ; Làng Văn hóa – Du lịch Kon Pring; Điểm du lịch hồ Đam Bri; Nhà máy rượu vang sim của Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn; Điểm du lịch làng Vi Rơ Ngheo, xã Đăk Tăng.

⁽²⁾ Golden Boutique Hotel Măng Đen, Khu liên hợp Nhà hàng khách sạn T&T, Resort Đăk Ke Măng Đen, Rosie Garden Măng Đen, Đam Bri homestay; Bạch Dương hotel, Măng Đen Green hotel; Măng Đen Xanh, Vân Dương hotel, Sally hotel, Sóc's house, Alba-za homestay Măng Đen, Casa Vanilla Măng Đen,...

⁽³⁾Theo quy định tại QCVN 01:2019/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

103,68 m³/ngày/đêm. Ngoài ra còn lượng khách sử dụng các dịch vụ như lều, trại,... chưa được thống kê cụ thể.

Nếu tính tổng lượng rác thải, nước thải phát sinh từ 857.000 lượt khách trong 9 tháng đầu năm (bao gồm cả khách không sử dụng dịch vụ lưu trú) thì lượng rác thải, nước thải phát sinh mỗi ngày là cực kỳ lớn. Với đặc điểm của hoạt động du lịch là sự dịch chuyển, thường xuyên đi lại, cần sử dụng các sản phẩm tiện lợi như ly nước nhựa, chai nhựa, ống hút nhựa sử dụng một lần, túi nilon,... thì sẽ làm phát sinh lượng rất lớn chất thải nói chung và chất thải nhựa nói riêng.

1.3. Hiện trạng thu gom, xử lý chất thải từ hoạt động du lịch

a. Hiện trạng thu gom, xử lý rác thải

Hiện tại, các hoạt động du lịch trên địa bàn huyện tập trung chủ yếu tại trung tâm thị trấn Măng Đen và xã Măng Cảnh, một số ít hoạt động được triển khai ở các xã khác.

Đối với khách lưu trú, công tác thu gom, xử lý chất thải du lịch trên địa bàn huyện chủ yếu thông qua các cơ sở dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống. Lượng rác thải được thải bỏ trực tiếp, đa phần không thông qua hoạt động phân loại rác thải tại nguồn. Tại trung tâm thị trấn Măng Đen, các chủ cơ sở hợp đồng với trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị thu gom, vận chuyển và đổ thải tại bãi rác huyện Kon Plông, xử lý bằng phương pháp chôn lấp.

Đối với khách du lịch trong ngày và không sử dụng dịch vụ lưu trú, lượng rác thải thường được thải bỏ tại các điểm thu gom rác thải dọc các tuyến đường trên địa bàn trung tâm thị trấn Măng Đen.

Đáng chú ý là một bộ phận khách du lịch thiếu ý thức thải bỏ rác thải không đúng nơi quy định. Đối với lượng rác thải này, công nhân vệ sinh môi trường thuộc Trung tâm Môi trường và Đô thị phải tiến hành thu gom, xử lý, rất mất thời gian và công sức. Do đó, cần biện pháp tuyên truyền và các chế tài xử lý để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của khách du lịch trong việc thu gom, thải bỏ rác thải.

b. Hiện trạng thu gom, xử lý nước thải

Hiện tại, trên địa bàn huyện chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Nước thải sinh hoạt của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các hộ dân được tự xử lý qua bể tự hoại sau đó cho thấm đất tự nhiên.

1.4. Ưu điểm, hạn chế

a. Ưu điểm

- Rác thải từ hoạt động du lịch phát sinh tại khu vực trung tâm thị trấn Măng Đen hầu hết được Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị huyện thu gom hàng ngày, xử lý định kỳ.

- Công tác tuyên truyền, truyền thông về bảo vệ môi trường, thu gom rác thải trong du lịch thường xuyên được thực hiện bằng nhiều hình thức. Các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, các nhóm tình nguyện viên rất tích cực thực hiện các hoạt động thu gom rác thải phát sinh từ hoạt động du lịch.

- Ý thức về bảo vệ môi trường của nhân dân và du khách ngày càng được nâng cao. Đa số các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện đều quan tâm và thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại cơ sở kinh doanh.

b. Hạn chế

- Công tác thu gom rác thải từ hoạt động du lịch trên địa bàn huyện bao gồm rác thải nhựa chỉ được thu gom ở khu vực trung tâm thị trấn Măng Đen, tuy nhiên chưa được phân loại, xử lý riêng. Rác thải ở các khu vực khác trên địa bàn huyện được người dân tự thu gom, xử lý bằng hình thức đốt, chôn lấp. Việc đốt thông thường sẽ tạo ra lượng khí thải độc hại gây ảnh hưởng chất lượng không khí và chất lượng sức khỏe đời sống của người dân; còn việc chôn lấp rác thải nhựa sẽ gây ảnh hưởng lâu dài đến quỹ đất và chất lượng đất, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất nông nghiệp vì chất thải nhựa phải mất hàng trăm năm đến cả nghìn năm mới có thể phân hủy.

- Ý thức của một số khách du lịch còn hạn chế nên tình trạng xả rác thải ra môi trường vẫn còn diễn ra trên địa bàn huyện. Việc này gây khó khăn cho công tác thu gom rác thải và làm mất mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường tại thu vực trung tâm huyện.

- Số lượng điểm thu gom rác thải chưa đủ và phương án bố trí chưa hoàn toàn hợp lý; thời gian thu gom, vận chuyển rác thải vào các dịp lễ tết lúc tập trung đông khách du lịch vẫn chưa đảm bảo kịp thời nên tình trạng rác thải quá tải, vương vãi gây mất mỹ quan, bốc mùi hôi thối vẫn còn diễn ra.

- Nước thải sinh hoạt chưa được thu gom, xử lý tập trung; các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình tự xử lý nên vẫn còn xảy ra tình trạng nước thải rò rỉ, tràn ra đường gây mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch của huyện.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

- Bảo vệ, tôn tạo và phát triển môi trường du lịch theo hướng xanh-sạch-đẹp, an ninh, an toàn, lành mạnh, văn minh và phù hợp với thực tế của địa phương.

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng và người dân trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; khuyến khích và vận động người dân tăng cường các hoạt động sản xuất gắn liền tiêu thụ bền vững.

- Phát động phong trào “Thay thế túi nilon khó phân hủy bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường”, “Không sử dụng chai nhựa”, “Phân loại rác

thải tại nguồn”, “Trồng hoa, cây xanh” đến từng tổ chức, cá nhân tiêu dùng, đặc biệt là khách du lịch để từ bỏ hành vi, thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần.

- Xây dựng các điểm thu gom rác thải thân thiện với môi trường, thuận lợi và phù hợp với công tác phân loại rác thải tại nguồn. Nâng cao ý thức trong việc thải bỏ chất thải của khách du lịch và cộng đồng dân cư, giữ gìn vệ sinh các điểm thu gom rác thải, đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có trách nhiệm thu gom, xử lý các loại chất thải phát sinh trong hoạt động kinh doanh; khắc phục tác động tiêu cực do hoạt động của mình gây ra đối với môi trường.

- Khách du lịch, cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của dân tộc; có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự nhằm nâng cao hình ảnh đất nước, con người và du lịch Măng Đen, Kon Tum nói riêng, Việt Nam nói chung.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Không để xảy ra tình trạng khách du lịch và người dân xả rác bừa bãi, hái hoa bẻ cành và có các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Kon Plông.

- Từ năm 2024, thực hiện thí điểm “phân loại rác thải tại nguồn”; từ năm 2026 trở đi thực hiện đồng bộ việc phân loại rác thải tại nguồn gắn với thu gom và xử lý rác thải tại khu vực đô thị.

- Đến năm 2030, 100% rác thải từ hoạt động du lịch không chứa chất thải nhựa khó phân hủy, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

- Đến năm 2030, hoàn thiện xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước sinh hoạt tập trung và nhà máy phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông.

- Thường xuyên kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện.

3. Nhiệm vụ, giải pháp

3.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng

- Tuyên truyền, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ các quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường như: Tuân thủ nội quy, hướng dẫn về bảo vệ môi trường; Không hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá; Đi vệ sinh đúng chỗ, sử dụng nhà vệ sinh đúng quy định; giữ gìn và nhắc nhở người khác giữ gìn vệ sinh chung; Không xâm hại cảnh quan môi trường, hệ động - thực vật tại địa điểm; không viết, vẽ, khắc lên tường, tượng, cây xanh và các yếu tố khác cấu thành địa điểm; Không mang vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc hại và ô nhiễm đến địa điểm; Không mua bán, tiêu thụ, sử dụng động, thực vật hoang dã hoặc sản phẩm có nguồn gốc từ động, thực vật hoang dã; Hạn chế mang theo hoặc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy; tích cực sử dụng sản phẩm,

công nghệ thân thiện với môi trường; Hướng ứng chính sách tiết kiệm điện, nước, hạn chế sử dụng chất tẩy rửa; Tham gia, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường do tổ chức, cá nhân quản lý địa điểm phát động.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp, khách du lịch về tác hại của chất thải nhựa như túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần như chai nhựa, ly nhựa, ống hút nhựa,... đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường như túi nilon tự phân hủy sinh học, các sản phẩm bằng các nguyên liệu khác như thủy tinh, kim loại hoặc các sản phẩm nhựa sử dụng nhiều lần, tiến tới không sử dụng chai nhựa, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần,... Khuyến khích các cơ sở, kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, homestay,... triển khai việc giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, cam kết đến năm 2030 các cơ sở đều sử dụng 100% túi nilon tự hủy và 100% thực hiện việc phân loại rác tại nguồn.

- Tuyên truyền, khuyến khích các nhà đầu tư, người dân sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường trong xây dựng các khu, điểm du lịch, homestay,...

- Kêu gọi cá nhân và tổ chức cùng hành động, bao gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch, từng hộ gia đình ở các khu dân cư, chợ,... tăng cường tái sử dụng, phân loại và tái chế chất thải, nhất là chất thải nhựa để giảm gánh nặng ô nhiễm tới môi trường tự nhiên và sức khỏe con người.

- Tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, cá nhân kinh doanh các dịch vụ du lịch cam kết, triển khai việc hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy, sử dụng thay thế bằng túi giấy, túi vải hoặc túi nilon tự phân hủy sinh học trong mua bán, trao đổi hàng hóa; dần tạo thói quen sử dụng các loại túi thân thiện với môi trường, tiến tới loại bỏ việc sử dụng túi nhựa khó phân hủy sinh học trên địa bàn huyện.

- Tuyên truyền, kêu gọi khách du lịch, người dân ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông công cộng khi di chuyển, đi lại nhằm giảm thiểu việc xả thải khí nhà kính ra môi trường, góp phần làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu.

- Tuyên truyền, kêu gọi các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch hướng dẫn du khách sử dụng tiết kiệm nước, có các bảng chỉ dẫn tại các cơ sở nếu cần thiết.

- Tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các phong trào về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

3.2. Khảo sát, xây dựng mô hình phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, tái chế túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần

- Xây dựng phương án để từ năm 2025 trở đi, thay thế dần các thùng rác hiện nay có 01 ngăn thành thùng rác 3 ngăn (*hoặc 3 thùng rác đựng 3 loại rác khác nhau phù hợp cho mục đích phân loại chất thải*) đặt nơi công cộng. Bổ sung các biển hướng dẫn, nhắc nhở người dân và khách du lịch không vứt rác bừa bãi tại các vị trí đông khu dân cư, tập trung đông khách du lịch, có biển

hướng dẫn người dân thải bỏ đúng cách đối với các loại rác thải cần được phân loại.

- Các xã, đặc biệt là thị trấn Măng Đen thực hiện khảo sát thực trạng chi tiết tại các cơ sở dịch vụ lưu trú, ăn uống, khu dân cư, hộ gia đình về thói quen, hành vi sử dụng và phân loại rác thải, từ đó có phương án phân loại, thu gom cho phù hợp với từng xã, thị trấn và toàn huyện nói chung.

Trên cơ sở thực hiện các biện pháp phân loại chất thải tại nguồn, tổ chức thu gom, tái chế túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần trong điều kiện phù hợp. Khuyến khích tạo điều kiện xã hội hóa cho các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ, thu gom, tái chế chất thải nói chung trong đó có túi nilon, sản phẩm từ nhựa dùng một lần.

3.3. Khảo sát và lập phương án xây dựng các điểm thu gom rác thải thân thiện với môi trường, phù hợp với hoạt động phân loại rác thải tại nguồn

- Khảo sát, lập phương án xây dựng các điểm thu gom rác thải thân thiện với môi trường, đặc biệt tại các tuyến đường tập trung nhiều cơ sở dịch vụ lưu trú, ăn uống, các tuyến đường tập trung đông khách du lịch tham quan.

- Các điểm thu gom rác thải phải được thiết kế đầy đủ chức năng phù hợp với hoạt động phân loại rác thải tại nguồn, thuận lợi cho công tác thu gom, vận chuyển rác thải.

3.4. Xây dựng phương án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt

Tiến hành điều tra, khảo sát, lập phương án xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại khu vực thị trấn Măng Đen. Đồng thời kêu gọi các nguồn hỗ trợ vốn và công nghệ xử lý (*triển khai trong năm 2024-2025*). Mục tiêu đến năm 2027, bắt đầu khởi công xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn thị trấn Măng Đen; hoàn thiện và đưa hệ thống vào hoạt động trước năm 2030.

3.5. Triển khai Dự án xây dựng nhà máy phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt

Huy động các nguồn vốn khảo sát, lập dự án xây dựng nhà máy phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực Bãi chôn lấp rác thải của huyện. Nghiên cứu các giải pháp Khoa học kỹ thuật, quy trình công nghệ để xây dựng nhà máy phân loại, xử lý rác thải tại khu vực Bãi chôn lấp rác thải của huyện tại thôn Kon Vong Kia, thị trấn Măng Đen (*triển khai trong năm 2024-2025*). Mục tiêu đến năm 2027, tiến hành khởi công xây dựng nhà máy phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt và đưa vào hoạt động trước năm 2030.

3.6. Xây dựng phương án trồng hoa, cây xanh tại khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen

- Tăng diện tích trồng hoa, cây xanh; cải tạo cảnh quan, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp phục vụ cho phát triển du lịch và nâng cao chất lượng môi

trường sống cho người dân trên địa bàn huyện, đảm bảo cho mục tiêu phát triển du lịch sinh thái của huyện.

- Khảo sát, lập phương án trồng hoa, cây xanh đặc biệt tại các khu vực còn đất trống nhằm tăng cảnh quan, phục vụ du lịch và duy trì, nâng cao chất lượng môi trường.

- Đặt biển báo cấm các hành vi hái hoa, bẻ cành, xả rác tại các khuôn viên cây xanh, các khu vực công cộng, các khu tham quan để nâng cao ý thức của du khách trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường.

3.7. Chuyển đổi số trong lĩnh vực môi trường

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về môi trường, hệ thống quan sát các hoạt động bảo vệ môi trường để theo dõi, xử lý vi phạm và quản lý môi trường được chặt chẽ, hiệu quả.

- Triển khai các nền tảng quản lý ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực môi trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và Hội Du lịch Măng Đen tiến hành làm việc với các nhà hàng, khách sạn, các cơ sở dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống và nhân dân trên địa bàn để tuyên truyền và tổ chức thực hiện phân loại chất thải tại nguồn. Đối với khu vực nông thôn, hướng dẫn thu gom, phân loại và xử lý rác phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện về đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các tổ chức quản lý, nghiên cứu để thích ứng với các công nghệ tiên tiến trong sản xuất và tái chế sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày lễ “Vi Măng Đen xanh” gắn với ngày môi trường thế giới hàng năm (*Ngày 5 tháng 6*).

- Tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ 6 tháng, hàng năm về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Hỗ trợ tìm kiếm nguồn cung cấp các loại túi thân thiện với môi trường như túi giấy, túi vải, túi nilon tự phân hủy sinh học với giá cả hợp cho tiểu thương trên địa bàn huyện sử dụng trong mua bán, trao đổi hàng hóa.

- Tiến hành điều tra, khảo sát, lập phương án xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại khu vực thị trấn Măng Đen. Đồng thời kêu gọi các nguồn hỗ trợ vốn và công nghệ xử lý (*triển khai trong năm 2023-2025*). Mục tiêu đến năm 2027, bắt đầu khởi công xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn thị trấn Măng Đen; hoàn thiện và đưa hệ thống vào hoạt động trước năm 2030.

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp về nguồn vốn, quy trình công nghệ để xây dựng nhà máy phân loại, xử lý rác thải tại khu vực Bãi chôn lấp rác thải của huyện tại thôn Kon Vong Kia, thị trấn Măng Đen (*triển khai trong năm 2023-2025*). Mục tiêu đến năm 2027, tiến hành khởi công xây dựng nhà máy phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt và đưa vào hoạt động trước năm 2030.

- Hoàn thiện các thủ tục, quy trình để đưa hệ thống nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thị trấn Măng Đen vào hoạt động, đảm bảo nhu cầu cho khách du lịch và giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu nguồn lực thực hiện kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị lập dự toán trên cơ sở nhiệm vụ được giao trong kế hoạch. Đồng thời tổng hợp, kiểm tra và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, phân bổ nguồn kinh phí kịp thời, đúng quy định.

4. Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị: Xây dựng phương án hướng dẫn người dân, các cơ sở dịch vụ lưu trú, ăn uống, khách du lịch phân loại rác thải tại nguồn. Xây dựng phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, tái chế rác thải phù hợp khi hoạt động phân loại rác thải tại nguồn được triển khai.

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các cơ quan, cộng đồng, khách du lịch; thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Tăng thời lượng, tin, bài, thời gian phát sóng, đưa tin về phong trào "Chống rác thải nhựa" trong đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon.

6. Công an huyện: Tổ chức theo dõi, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo chức năng, thẩm quyền trên địa bàn huyện theo quy định.

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Căn cứ chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Tài nguyên và Môi trường trước 30/6 và 31/12 hàng năm.

8. Hội Du lịch Măng Đen

- Tích cực làm cầu nối, tuyên truyền cho các hội viên nắm bắt, thực hiện các giải pháp và đề xuất các ý tưởng đối với công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch; áp dụng các giải pháp bảo vệ môi trường đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ của các hội viên.

- Xây dựng kế hoạch hỗ trợ khách du lịch kết hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của du khách khi đến địa bàn huyện không xả rác sinh hoạt và rác thải nhựa bừa bãi, không đứng nơi quy định, đồng thời hạn chế các sản phẩm như chai nhựa, ly nhựa, ống hút nhựa dùng một lần, sử dụng các sản

phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm có thể sử dụng nhiều lần và có khả năng tái chế.

9. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh và nhân dân trên địa bàn huyện

- Hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần như ly nhựa, ống hút nhựa, chai nhựa. Thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Ví dụ: Các quán cà phê, quán nước sử dụng ly thủy tinh, ống hút làm từ thực vật hoặc từ các loại thực phẩm có thể ăn được; có các cơ chế khuyến khích khách hàng hạn chế dùng các sản phẩm nhựa như giảm giá sản phẩm khi mang theo ly, chai đựng. Dần tiến tới loại bỏ sử dụng các vật liệu làm bằng nhựa trong kinh doanh. Mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ các nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, homestay,... trên địa bàn huyện không sử dụng các vật liệu làm bằng nhựa sử dụng một lần trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, các cơ sở sử dụng 100% túi nilon tự hủy.

- Thường xuyên nhắc nhở khách du lịch đến sử dụng dịch vụ tại cơ sở có ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, tuân thủ các quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch. Các quán ăn, nhà hàng phải bố trí thùng đựng rác phù hợp cho các bàn ăn, tránh tình trạng xả rác bừa bãi gây mất mỹ quan môi trường.

- Tích cực phối hợp trong công tác phân loại rác thải tại nguồn; tăng cường tái sử dụng, tái chế các loại rác thải có khả năng tái sử dụng, tái chế. Đến năm 2030, 100% các nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, homestay,... trên địa bàn huyện thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Các đơn vị ngành dọc, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn: Hướng ứng và triển khai thực hiện kế hoạch, lồng ghép thực với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động và kế hoạch này phù hợp với chức năng và tình hình cụ thể của đơn vị.

11. Đề nghị Huyện Đoàn: Chủ trì, phối hợp các cơ quan, ban ngành của Ủy ban nhân dân huyện và Hội du lịch Măng Đen tổ chức thành lập đội xung kích (như “*quầy hỗ trợ du khách*”,...) để bố trí điểm tuyên truyền cho khách du lịch ở vị trí phù hợp, dễ tiếp cận khi vừa đến huyện, nhất là trong dịp lễ hội, cuối tuần có đông khách du lịch đến địa bàn, với mục đích để kết hợp vừa quảng bá, hướng dẫn du khách các địa điểm du lịch, sản phẩm du lịch của huyện, vừa tuyên truyền cho du khách khi đến địa bàn không xả rác sinh hoạt và rác thải nhựa bừa bãi, không đúng nơi quy định, đồng thời sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm có thể sử dụng nhiều lần, tái chế.

12. Về báo cáo kết quả thực hiện; điều chỉnh, bổ sung

- Trong quá trình thực hiện, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện nếu có đề xuất, kiến nghị để điều chỉnh, bổ sung thì có

văn bản đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân huyện (*Qua Phòng Tài nguyên và Môi trường*) để tổng hợp, điều chỉnh bổ sung kịp thời.

- Đề nghị Huyện đoàn; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện được giao nhiệm vụ từ điểm 1 đến điểm 7, mục IV của Kế hoạch này định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch gửi về Ủy ban nhân dân huyện *trước 30/6 và 31/12 hàng năm (Qua Phòng Tài nguyên và Môi trường)* để tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tại Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen đến năm 2030 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Ban Xây dựng Đảng (p/h);
- Mặt trận, Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện (p/h);
- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện (t/h);
- UBND các xã, thị trấn (t/h);
- Các cơ quan ngành dọc đóng chân trên địa bàn (t/h);
- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện (t/h);
- Lưu: VT, TNMT_{NTNT}.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Tín